

Nước sạch - về quê

KỶ 4: VUI BUỒN DOANH NGHIỆP NƯỚC SẠCH

Tham gia cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn, cùng với mục đích kinh doanh, các doanh nghiệp đều phấn khởi vì đã góp phần đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới cho các xã trong tỉnh. Song bên cạnh đó, qua thực tế hoạt động, các doanh nghiệp cũng còn không ít nỗi niềm trăn trở...



Nhà máy nước sạch Đống Năm (Đông Hưng) do Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo đầu tư xây dựng.

Những niềm vui...

Năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020, trong đó mục tiêu đến năm 2020 tất cả dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia với số lượng ít nhất 60 lít/người/ngày. Đối với một tỉnh thuần nông như Thái Bình với gần 90% người dân nông thôn, mục tiêu này càng có ý nghĩa quan trọng và sớm được tỉnh quan tâm. Ngoài cơ chế, chính sách thu hút đầu tư thì sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tích cực đầu tư công trình nước sạch nông thôn. Ngay sau khi tính ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, các cấp, các ngành, các địa phương đã vào cuộc rất quyết

liệt để các dự án sớm được triển khai thực hiện. Cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh gồm 22 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phạm Văn Ca làm Trưởng ban và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 21 người, định kỳ hàng tháng, Ban Chỉ đạo tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư nước sạch và bàn phương hướng, giải pháp trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo còn thường xuyên nắm bắt tình hình các doanh nghiệp đầu tư nước sạch để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. UBND tỉnh cũng có nhiều giải pháp giúp các doanh nghiệp nước sạch có vốn đầu tư xây dựng công trình như: chỉ đạo ngành Ngân hàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được vay vốn; chỉ đạo các sở, ngành đẩy



nhấn tiến độ kiểm tra, đánh giá, thẩm định, từ đó tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch theo cơ chế của tỉnh. Nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh đã giúp doanh nghiệp chủ động triển khai dự án, sớm cung cấp nước sạch cho người dân. Ngoài ra, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo còn biên soạn tài liệu "Hỏi - đáp về thực hiện đầu tư

các công trình cấp nước sạch nông thôn" gồm 32 câu hỏi và phần trả lời, nội dung chủ yếu xoay quanh những vấn đề mà người dân, địa phương và doanh nghiệp chưa rõ hoặc đang vướng mắc.

Và những băn khoăn, trăn trở

Mặc dù đường ống cấp 1 đã phủ kín 286 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh song

đến nay tỷ lệ hộ dân tham gia sử dụng nước sạch chưa được như mong đợi, bình quân mới đạt 30 - 35% tổng số hộ. Theo kết quả rà soát, kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành, một số dự án đã hoàn thành toàn bộ nhưng có tỷ lệ đầu nối thấp như: dự án cấp nước cho nhân dân 7 xã huyện Đông Hưng và 6 xã huyện Hưng Hà của Công ty TNHH Tín Thành Hưng (tỷ lệ đầu nối 14%); dự án cấp nước cho nhân dân 3 xã huyện Đông Hưng và 2 xã huyện Thái Thụy của Công ty Hoàng Hải (tỷ lệ đầu nối 16,3%); dự án cấp nước cho nhân dân 6 xã huyện Hưng Hà của Doanh nghiệp Xuân Lan (tỷ lệ đầu nối 12,2%)...; thậm chí, có dự án tỷ lệ đầu nối mới đạt 2% như dự án cấp nước cho nhân dân 17 xã huyện Hưng Hà của Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Hà. Ông Nguyễn Duy Thùy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Xây dựng Phú Đông Thành, Giám đốc nhà máy nước sạch An Lễ cho biết: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước mặt cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân 10 xã huyện Quỳnh Phụ của Công ty có công suất thiết kế 10.500m³/ngày đêm, tổng mức đầu tư đăng ký 70 tỷ đồng, bắt đầu thực hiện cấp nước từ tháng 4/2015. Đến nay, dự án đã hoàn thành và đủ điều kiện cấp nước cho các xã thuộc phạm vi thực hiện dự án, tuy nhiên tỷ lệ đầu nối mới đạt 19,5% tổng số hộ dân. Ngoài tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch thấp, các doanh nghiệp nước sạch còn gặp rất nhiều khó khăn như: nguồn vốn vay ngân hàng so với nhu cầu còn hạn chế, sự vào cuộc của chính quyền một số địa phương chưa quyết liệt, nhiều doanh nghiệp bị tụt cấp nước gây thiệt hại, thất thoát... Thậm chí có trường hợp như Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo, khi người dân xã Đông Quang, huyện Đông Hưng có đơn xin cấp nước máy của Công ty, Công ty cử công nhân xuống lắp đặt đường ống thì bị cán bộ thôn Tả Hiệu, xã Đông Quang không cho lắp đặt và thu giữ ống, cuốc, xẻng. Ngoài ra, mặc dù chất lượng nước đã được Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn cho phép (theo QCVN:01/2009/BYT của Bộ Y tế) nhưng do lãnh đạo xã can thiệp và tung tin thất lượng nước không bảo đảm dẫn đến tình trạng người dân địa phương hàng ngày vẫn phải dùng nước giếng khoan, nước sông không bảo đảm vệ sinh để sinh hoạt.

Đến hết tháng 5/2017, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ 45 công trình cấp nước sạch nông thôn với tổng kinh phí gần 326 tỷ đồng, trong đó 18 công trình đầu tư mới hoặc nâng cấp, mở rộng (kinh phí 266,3 tỷ đồng), 26 công trình chuyển giao (kinh phí 58,6 tỷ đồng) và 1 công trình tại xã Thụy An, huyện Thái Thụy (kinh phí 836 triệu đồng); tổng số kinh phí đã phân bổ hỗ trợ 156,16 tỷ đồng.

Ông Đinh Ngọc Thạch, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh



Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh đã triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý công trình nước sạch nông thôn của tỉnh tới các đơn vị trong toàn ngành; chỉ đạo các tổ chức tín dụng xây dựng kế hoạch, tích cực cho vay các dự án đủ điều kiện; đồng thời, tổ chức các đoàn công tác xuống làm việc trực tiếp tại các nhà máy thuộc dự án, tổ chức họp giữa ngành Ngân hàng với các doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, khó khăn, vướng mắc, từ đó có giải pháp tháo gỡ kịp thời, giúp các doanh nghiệp sớm tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Đến ngày 30/4/2017, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã cam kết cho vay 23 dự án kinh doanh nước sạch nông thôn với tổng số tiền 300,45 tỷ đồng, doanh số cho vay 261,998 tỷ đồng, tổng dư nợ ước đạt 206,162 tỷ đồng. Nếu tính cả dư nợ cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội và các dự án nước sạch nông thôn trước khi có Quyết định số 19 thì tổng dư nợ cho vay nước sạch nông thôn của ngành Ngân hàng đạt 990,138 tỷ đồng với 72.299 khách hàng đang vay vốn.

Ông Hoàng Đức Kiểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng



Đến hết tháng 5/2017, toàn huyện Đông Hưng mới chỉ có 32% số hộ dân tham gia đầu nối sử dụng nước sạch. Để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia đầu nối sử dụng nước sạch, huyện Đông Hưng đề nghị các doanh nghiệp cung cấp nước sạch chia làm nhiều đợt thu phí đóng góp ban đầu nhằm giảm bớt gánh nặng cho nhân dân, đồng thời công khai chất lượng nước để người dân cùng biết. Riêng đối với xã Đông Quang, huyện đã tích cực chỉ đạo từ đó tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền địa phương, để người dân Đông Quang nhanh chóng có nước sạch sử dụng.

Ông Ngô Đức Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch tỉnh



Mặc dù đến cuối năm 2016, 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã có đường ống cấp 1 đến trung tâm xã nhưng hiện nay một số địa phương vẫn chưa tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch, gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, Hội Nước sạch tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng xuống từng địa phương để làm việc, tuyên truyền đến đội ngũ lãnh đạo và các đoàn thể trong xã. Thời gian tới, các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp nguồn nước, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, phấn đấu 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch.

(còn nữa)
NHÓM PHỎNG VIÊN

Đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Hiện nay, toàn tỉnh có 48.397con trâu, bò, 1.029.883 con lợn, 11.688.000 con gia cầm (trong đó đàn gà trên 8,6 triệu con). Để góp phần phấn đấu năm 2017, tốc độ tăng trưởng chăn nuôi đạt 3,5% so năm 2016, từ nay đến cuối năm, ngành thú y tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm không dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi.

Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 3 kế hoạch tiêm phòng vắc-xin vụ xuân hè cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2017; tổ chức hội nghị về quy hoạch quản lý giết mổ gia súc, gia cầm... Trên cơ sở đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chăn nuôi và thú y. Bà Lê Thị Phương Lan, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tiên Hải cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chi cục, ngay từ đầu năm 2017, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Đồng thời, cung ứng kịp thời các loại vắc-xin, vật tư, thiết bị, hóa chất phục vụ cho phòng,

chống dịch; tăng cường cán bộ đi cơ sở đơn đốc kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp chuyên môn kỹ thuật. Qua kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Mặc dù vậy, theo báo cáo của ngành thú y, gần đây tại xã Đông Trung (Tiên Hải) vẫn xảy ra 1 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 trên đàn vịt của 2 hộ chăn nuôi. Ngay sau khi nhận được tin báo, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với UBND huyện Tiên Hải tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp xử lý dịch theo quy định. Chi cục đã tăng cường cán bộ kỹ thuật giám sát và hướng dẫn các biện pháp xử lý dịch ở cơ sở. Trong 2 ngày 5 - 6/7/2017, lực lượng chức năng thực hiện tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm gồm 885 con gia cầm (835 con vịt và 50 con gà); lượng hóa chất sử dụng tiêu độc khử trùng đến hết ngày 14/7/2017 là 155kg Benkocid, 3kg Chloramin

và 1.200kg vôi bột. Đến nay, tại cơ sở đơn đốc kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp chuyên môn kỹ thuật. Qua kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Mặc dù vậy, theo báo cáo của ngành thú y, gần đây tại xã Đông Trung (Tiên Hải) vẫn xảy ra 1 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 trên đàn vịt của 2 hộ chăn nuôi. Ngay sau khi nhận được tin báo, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với UBND huyện Tiên Hải tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp xử lý dịch theo quy định. Chi cục đã tăng cường cán bộ kỹ thuật giám sát và hướng dẫn các biện pháp xử lý dịch ở cơ sở. Trong 2 ngày 5 - 6/7/2017, lực lượng chức năng thực hiện tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm gồm 885 con gia cầm (835 con vịt và 50 con gà); lượng hóa chất sử dụng tiêu độc khử trùng đến hết ngày 14/7/2017 là 155kg Benkocid, 3kg Chloramin



Tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn lợn tại Tiên Hải.

đầu năm 2017, hệ thống thú y cơ sở đã tiến hành tiêm phòng vắc-xin dịch tả lợn cho 502.443 con, tụ đầu lợn 197.832 con, phó thương hàn lợn 318.050 con, LMLM cho 93.528 con đàn chó, mèo ốm là 3.564 con, số chết và xử lý là 786 con. Để đạt được kết quả trên, ngành thú y xác định công tác tiêm phòng vắc-xin vẫn là biện pháp quan trọng nhất. Theo số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, 6 tháng

trại chăn nuôi đã chủ động tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch. Duy trì và bảo đảm tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, Chi cục đã thực hiện kiểm tra và cấp 5.294 giấy chứng nhận kiểm dịch, phát hiện và xử lý 6 trường hợp vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước 9,5 triệu đồng và tiêu hủy 721kg sản phẩm động vật và 2.400 con gà theo quy định. 6

tháng đầu năm 2017, Chi cục Chăn nuôi và Thú y còn thanh tra, kiểm tra 22 trang trại chăn nuôi, lấy 6 mẫu nước thải kiểm tra và phát hiện 5 mẫu không đạt tiêu chuẩn; kiểm tra về an toàn thực phẩm tại 8 cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến thực phẩm và hướng dẫn các biện pháp cải tạo, khắc phục điều kiện vệ sinh thú y... Từ nay đến cuối năm, tình hình thời tiết được dự báo là bất

lợi cho ngành chăn nuôi, nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường. Cùng với đó còn có nhiều khó khăn khác như: sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ, truyền thống, tận dụng còn chiếm tỷ lệ lớn; việc xử lý chất thải chưa tốt nên gây ô nhiễm môi trường; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc kiểm tra, giám sát của một số chính quyền cơ sở còn thiếu sâu sát... Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng chăn nuôi năm 2017, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo phát triển sản xuất chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất chăn nuôi theo chuỗi, gắn kết với thị trường có sự tham gia tích cực của các cơ sở, doanh nghiệp giết mổ, chế biến thực phẩm. Cùng với đó, sớm hoàn thành dự thảo các đề án xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với lợn hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu tại tỉnh Thái Bình; xây dựng và phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi lợn và gia cầm tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2020 để trình UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh và tổ chức thực hiện tốt việc tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2017; tiếp tục duy trì các hoạt động kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

PHAN ANH